

Dự án Thí điểm Dược sĩ Cộng đồng – Những Câu hỏi Thường gặp

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) là gì?

UTI là tình trạng nhiễm trùng ở bất kỳ phần nào của hệ tiết niệu. Hệ tiết niệu thường bao gồm hai quả thận và hai ống gọi là niệu quản, nối thận với bàng quang. Từ bàng quang, một ống khác là niệu đạo dẫn nước tiểu ra ngoài cơ thể.

Nhiễm trùng thường xảy ra nhất ở bàng quang (viêm bàng quang) nhưng cũng có thể xảy ra ở niệu đạo (viêm niệu đạo), thận (viêm bể thận), hoặc kết hợp cả hai.

Nhiễm trùng ở thận cần được bác sĩ hoặc y tá đánh giá.

Để biết thêm thông tin về UTI, hãy truy cập [healthdirect](#).

Các triệu chứng của UTI là gì?

Các triệu chứng của UTI có thể bao gồm:

- cảm giác nóng rát hoặc đau buốt (đau) khi đi tiểu
- nhu cầu đi tiểu thường xuyên hơn và/ hoặc gấp hơn
- đau quanh vùng bàng quang (ở bụng dưới, bên dưới rốn)

Để biết thêm thông tin về UTI, hãy truy cập [healthdirect](#).

Sự khác biệt giữa UTI không biến chứng và UTI có biến chứng là gì?

Nhiễm trùng đường tiết niệu không biến chứng thường xảy ra ở phụ nữ và những người có đặc điểm sinh học nữ, thường khỏe mạnh, không mang thai và không có gì bất thường hoặc tắc nghẽn trong đường tiết niệu. Nhiễm trùng không biến chứng là nhiễm trùng ở phần dưới của đường tiết niệu (niệu đạo và bàng quang).

Nếu dược sĩ cho rằng tình trạng nhiễm trùng có thể phức tạp, bệnh nhân sẽ được giới thiệu đến bác sĩ để điều trị.

Tôi có đủ điều kiện được chăm sóc tại hiệu thuốc địa phương không?

Để điều trị UTI tại hiệu thuốc, bạn phải:

- là nữ (hoặc có đặc điểm sinh học nữ)
- trong độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi (bao gồm cả 18 và 65 tuổi)



- có các triệu chứng phù hợp với UTI không biến chứng, có thể bao gồm:
- cảm giác nóng rát hoặc đau buốt (đau) khi đi tiểu, hoặc
- nhu cầu đi tiểu thường xuyên hơn hoặc gấp hơn
- đau quanh vùng bàng quang (ở bụng dưới, bên dưới rốn)

Nếu cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ của mình, hãy nói với dược sĩ là bạn cần thông dịch viên.

Tôi có thể tìm dược sĩ tham gia dự án Thí điểm ở đâu?

Thông tin về các hiệu thuốc tham gia có sẵn trên Trang mạng của Bộ Y tế. Bạn cũng có thể cân nhắc việc gọi điện trước cho hiệu thuốc địa phương để hỏi xem họ có cung cấp dịch vụ này hay không. Họ sẽ có thể hướng dẫn bạn tìm đến các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khác nếu họ không cung cấp dịch vụ này.

Nếu tôi không đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc tại hiệu thuốc địa phương thì sao?

Dược sĩ có thể cần giới thiệu bạn đến bác sĩ gia đình (GP) hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác để đảm bảo bạn được điều trị phù hợp vào đúng thời điểm. Trong trường hợp khẩn cấp, dược sĩ cũng có thể giới thiệu bạn đến Khoa Cấp cứu.

Hiệu thuốc địa phương của tôi không thể cung cấp thuốc kháng sinh điều trị UTI - tại sao?

Sự tham gia của dược sĩ trong dự án thí điểm là tự nguyện. Vì vậy, không phải tất cả các dược sĩ đều sẽ đưa ra lời khuyên hoặc thực hiện việc điều trị.

Dược sĩ cũng phải hoàn thành khóa đào tạo thích hợp trước khi họ có thể cung cấp dịch vụ này.

Ngoài dự án thử nghiệm, dược sĩ có thể đưa ra lời khuyên về các lựa chọn giảm đau cho UTI và giới thiệu phù hợp nếu cần.

Dược sĩ có đủ chuyên môn để kê đơn thuốc không? Họ có được đào tạo thích hợp để giúp tôi

Các dược sĩ tham gia vào việc thử nghiệm đã được đào tạo bổ sung để cung cấp thuốc điều trị UTI.

Các dược sĩ tham gia sẽ được cung cấp hướng dẫn và quy định như ai có thể được điều trị và ai phải được giới thiệu đến bác sĩ gia đình (GP) hoặc Khoa Cấp cứu.

Tại sao dự án Thí điểm lại được triển khai ở Tasmania?

Việc dược sĩ kê đơn cho một số bệnh có thể giúp điều trị sớm hơn và có thể hỗ trợ giảm các triệu chứng và khó chịu. Điều cũng quan trọng là phải đảm bảo rằng mọi nguy cơ đối với cá nhân và cộng đồng đều phải cân bằng với lợi ích. Hiện tại có những thử nghiệm và thí điểm đang được triển khai tại những nơi khác ở Úc.

Dự án Thí điểm sẽ diễn ra trong bao lâu?

Dự án Thí điểm sẽ diễn ra trong 12 tháng. Đến cuối dự án thí điểm, báo cáo sẽ được chuẩn bị để Bộ Y tế và Chính phủ Tasmania xem xét việc tiếp tục các dịch vụ này.

Làm cách nào để trình báo mối lo ngại về sự an toàn hoặc việc chăm sóc của tôi liên quan đến

Dược sĩ sẽ cung cấp cho bạn tờ thông tin dành cho người tham gia như một phần của quá trình tư vấn. Bạn có thể nêu mối lo ngại trực tiếp với hiệu thuốc. Nếu không hài lòng với hồi đáp của họ hoặc cảm thấy

việc liên hệ trực tiếp với hiệu thuốc là không phù hợp, bạn có thể trình báo với [AHPRA](#) hoặc [Ủy viên Khiếu nại Y tế Tasmania \(Tasmanian Health Complain Commissioner\)](#).

Nếu tôi tham gia dự án thí điểm, tôi sẽ phải cung cấp những thông tin cá nhân nào? Làm thế

Để được dược sĩ điều trị, bạn cần cung cấp tên, ngày sinh, thông tin liên lạc và tên bác sĩ gia đình (GP) của mình, nếu có.

Bạn cũng cần phải đồng ý tham gia dự án thí điểm và nhận bản khảo sát theo dõi tự nguyện từ Bộ Y tế trong khoảng bảy ngày sau khi bạn có buổi tư vấn với dược sĩ.

Trong bất kỳ báo cáo nào về dự án thí điểm, thông tin sẽ được trình bày theo cách không xác định danh tính của bạn.

Thông tin bạn cung cấp sẽ được dược sĩ và Bộ Y tế lưu giữ an toàn.

Chi phí khám bệnh và điều trị sẽ là bao nhiêu?

Bạn sẽ phải trả chi phí cho bất kỳ loại thuốc nào được khuyến cáo cho bạn. Bạn cũng có thể phải trả phí tư vấn. Dược sĩ sẽ cung cấp cho bạn thông tin về những chi phí có thể phải trả trước khi khám cho bạn.